

ลุงเทียน รุ่งาน นักสู้จากที่ราบสูงเกษตรกรคนเก่ง แห่งบ้านปะอา หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัด ตราด เป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบ อาชีพ “ทำสวนมังคุด” ในพื้นที่ 30 ไร่ โดยเริ่มปลูกมา ตั้งแต่ปี 2540 จำนวน 997 ต้น ระยะปลูกคือ 7 X 7 เมตร ปัจจุบันต้นมังคุดของลุงเทียนมีอายุกว่า 18 ปี ให้ผลผลิตดี ทุกต้น

เทคนิคการทำมังคุดเงินล้านของลุงเทียน คือเน้น ทำให้มังคุดออกช่วงต้นฤดู ซึ่งเป็นช่วงที่มังคุดมีราคาแพง และจะเก็บเกี่ยวเพียง 1 รอบเท่านั้น จึงทำให้ลุงเทียนมี รายได้จากการขายมังคุดนับล้านบาทต่อปี (เฉลี่ย 1 ไร่ 1 แสน)



เทคนิคการผลิตมังคุดเงินล้าน ฉบับลุงเทียน รุ่งาน

1) การตัดแต่งกิ่ง

ช่วงเดือน มิถุนายน มังคุดรุ่นที่เหลืองจะไม่เอา สอยทิ้งทั้งหมด เพื่อให้ทันการเตรียมต้นในปีถัดไป หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจะตัดแต่งกิ่งให้ ภายใต้อาณาเขตทรงพุ่มโปร่ง มีการตัดยอดมังคุดปีละครั้ง (เปิด กลางทรงพุ่ม) เพื่อไม่ให้ต้นสูงเกิน

2) การกำจัดวัชพืช

การกำจัดวัชพืชบริเวณโคนจะใช้วิธีการถอน โดยใช้ แรงคน ส่วนบริเวณนอกทรงพุ่มจะใช้สารกำจัดวัชพืชฉีดพ่น ผสมกับปุ๋ยน้ำ big one เพื่อนำรุงดิน

3) การใส่ปุ๋ย

การใส่ปุ๋ย เน้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์หลังการเก็บเกี่ยว และ เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินโดยใช้ใบและลูกจากการตัดแต่งกิ่ง และมีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอเช่นสูตร 16-16-16 ในช่วงก่อน การออกดอก

4) การให้น้ำ

ก่อนออกดอกจะเน้นให้น้ำจนน้ำชุ่มทั่วโคน หลังจาก ออกดอกเน้นให้น้ำแบบโรยน้ำ และเมื่อผลผลิตเริ่มสุกจะงด ให้น้ำเพื่อให้ผลผลิตสุกเร็ว

5) การกระตุ้นการออกดอก

การกระตุ้นการออกดอก จะใช้การฉีดพ่นกำมะถัน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นยาร้อนทำให้มังคุดเครียด แทนการรดให้ น้ำ และไม่เปิดโคนเพื่อให้ดินแห้ง แต่จะเน้นให้ทรงพุ่มโปร่ง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก

6) การฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช

สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ต้องมีการใช้อย่าง สม่ำเสมอ คือ ไซเพอร์เมทรินและอะบาเม็กติน เพื่อป้องกัน แมลงและเห็บไฟเข้าทำลายใบและผล โดยใช้ร่วมปุ๋ยเกล็ด หรือสารสกัดจากสาหร่ายทะเล

7) การเก็บเกี่ยวผลผลิต

เน้นการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียงรุ่นเดียว ให้เสร็จสิ้น ภายใต้อาณาเขตเมษายน หลังจากนั้นจะสอยผลผลิตบนต้นทิ้ง ทั้งหมด

เทียน รุ่งาน



“มังคุดกิโลละร้อย
กะลุ เงินล้าน”



โดย :

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
โทร.039-511008 โทรสาร 039-523385
<http://www.trat.doae.go.th>

ปฏิทินการดูแลรักษามังคุด ลงเทียน ฐานะ (มังคุดกิไลละร้อย ทะลุเงินล้าน)

มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
บำรุงดอก	บำรุงผล	เก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละต้นเพียง 1 รุ่น	เก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ละต้นเพียง 1 รุ่น	<ul style="list-style-type: none"> ตัดแต่งกิ่งแบบทหนัก ตัดยอดเปิดกลางทรงพุ่ม เก็บลูกที่เหลือทิ้งทั้งหมด ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 	ดูแลใบอ่อน	ดูแลใบอ่อน	ดูแลใบอ่อน	ดูแลใบอ่อน	ดูแลใบอ่อน	<ul style="list-style-type: none"> ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลง กระตุ้นการออกดอก 	<ul style="list-style-type: none"> ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ บำรุงดอก
ใช้สารเคมีเช่นเดียวกับเดือน ธันวาคม	<ul style="list-style-type: none"> ปุ๋ยเกล็ด ตราหริทอง 100 cc + เมกกา 100 cc + เมกกา เอ 100 cc + เกอมาวี XL 100 cc ต่อน้ำ 200 ลิตร 			<ul style="list-style-type: none"> ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 3 กิโลกรัมต่อต้น กิ่ง ใบ ลูกที่ตัดแต่งให้ใช้คลุมโคนต้นย่อยสลายเป็นปุ๋ย ห้ามนำไปทิ้งหรือเกลี่ยออกนอกโคน 	<ul style="list-style-type: none"> หากพบการเข้าทำลายของแมลงให้ใช้สารเคมี เมกกา 100 cc + เมกกา เอ 100 cc ร่วมกับคือฮอว์โมนตราหริทอง 100 cc ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่น ทำใบอ่อนให้ได้ 2-3 รุ่น 					ฮอว์โมนตราหริทอง 100 cc + เมกกา 100 cc + เมกกา เอ 100 cc + กำมันตัน 50 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร	<ul style="list-style-type: none"> ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น จำนวน 1 ครั้ง ปุ๋ยเกล็ดตราหริทอง 100 cc + เมกกา 100 cc + เมกกา เอ 100 cc + เกอมาวี นาโน 100 cc ต่อน้ำ 200 ลิตร
ปฏิบัติเช่นเดียวกับเดือน ธันวาคม	ฉีดพ่นให้ชุ่ม โดยจะฉีดพ่น 3 ครั้ง ห่างกัน 10-15 วัน			ใช้ใบสุมที่โคนต้นมังคุด						ฉีดพ่นให้ชุ่ม โดยจะฉีดพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 10-15 วัน	ฉีดพ่นให้ชุ่ม โดยจะฉีดพ่น 4 ครั้ง ห่างกัน 10-15 วัน